

# ไจเร็ค เอเชีย ประกาศเข้าร่วมเป็นพันธมิตรหลัก สนับสนุนสโมสรฟุตบอล เลสเตอร์ ซิตี้ อย่างเป็นทางการ



ไจเร็ค เอเชีย ประกาศเข้าร่วมเป็นพันธมิตรหลักสนับสนุนสโมสรฟุตบอล เลสเตอร์ ซิตี้ อย่างเป็นทางการ

กลุ่มบริษัท ไจเร็ค เอเชีย ผู้นำด้านประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ ในประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์ ได้ประกาศเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการสนับสนุนสโมสรฟุตบอล เลสเตอร์ ซิตี้ ประจำปีฤดูกาลการแข่งขัน 2559/2560 สำหรับกลุ่มบริษัท ไจเร็ค เอเชีย นั้น เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Hiscox ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยระดับโลก จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอย่างสูงในธุรกิจประกันภัยมายาวนาน ซึ่งมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจของ ไจเร็ค เอเชีย ให้เติบโตตลอดมา และปัจจุบัน ไจเร็ค เอเชีย นั้นมีลูกค้ากว่า 75,000 ราย และมีพนักงานรวมทั้งไทยและสิงคโปร์กว่า 200 คน

นายอิติป โอคุร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไจเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “เรามีความยินดีและภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นบริษัทประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ ที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการ สนับสนุนสโมสรฟุตบอล เลสเตอร์ ซิตี้ สโมสรฟุตบอลระดับโลกที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน พร้อมทั้งเป็นสโมสรที่มีความแข็งแกร่งอย่างมาก สอดคล้องตรงกันกับแบรนด์เราเป็นอย่างดี เรามั่นใจว่าการจับมือร่วมเป็นพันธมิตรกันในครั้งนี้ จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ทั้งสองได้ทะยานขึ้นเป็นแบรนด์อันทรงอิทธิพลอันดับต้นของทวีปเอเชีย”

“ไจเร็ค เอเชีย และ สโมสรฟุตบอล เลสเตอร์ ซิตี้ นั้น ยังเป็นองค์กรที่เหมือนกันในเรื่องความมุ่งมั่นที่ยิ่งใหญ่และแรงกล้า สโมสรมีความตั้งใจและความพยายามที่จะพัฒนาทีมให้มีประสิทธิภาพที่สูงกว่าคู่แข่งทั้งในและนอกสนาม ภายใต้การบริหารที่ดี ทีมเวิร์คที่ดี และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับแฟนฟุตบอลนโยบายและวิสัยทัศน์นี้เป็นหลักการเดียวกันกับที่เราดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องกับลูกค้าของเราเช่นกัน”

การที่สโมสรฟุตบอล เลสเตอร์ ซิตี้ มีสายสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับประเทศไทย สอดคล้องกับการที่เรามี พันธสัญญาที่จะสานสัมพันธ์และเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลด้านประกันภัยให้กับลูกค้าคนไทย รวมถึงสิงคโปร์ด้วย จึงเป็นไปได้ในทิศทางเดียวกันที่เราจะสนับสนุนกันและกัน

สำหรับประเทศไทยนั้น เราเติบโตอย่างรวดเร็ว ได้ดูแลลูกค้ากรมธรรม์ใหม่กว่า 14,000 ฉบับต่อปี ยอดรายรับโต

ขึ้นกว่า 500% ในปี 2558 โดยเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในฐานะผู้นำด้านประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นมิตร ให้ข้อมูลและคำแนะนำอย่างโปร่งใส จริงใจ และตรงไปตรงมา สร้างประโยชน์ต่อลูกค้า นอกจากนี้สำหรับฐานประเทศไทยแล้ว เรายังวางแผนลงทุนเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างและอำนวยความสะดวกสบายให้กับลูกค้าประกันภัยของเรา เพราะลูกค้าคือส่วนสำคัญที่สุดของเรา

นายสก๊อต เทเลอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานโปรเจกต์11 ผู้ถือกรรมสิทธิ์การทำการตลาดกีฬาระดับโลก เปิดเผยว่า “จากที่เราเคยขยายสู่ฟรีเมียร์ลีก และ ลาลีก้า เรายังเดินทางต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโต เราก็มองหา พาร์ทเนอร์ที่มีวิสัยทัศน์และนโยบายในทิศทางเดียวกัน โดยเรามีความพร้อมที่จะนำเสนอพาร์ทเนอร์เราในสโมสรเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงความพยายามเพื่อความสำเร็จของสโมสรและพาร์ทเนอร์สู่ลูกค้าของเรา และเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ เลสเตอร์ ซิตี้ และ ใต้เร็ด เอเชีย (ประเทศไทย) ร่วมจับมือกัน และมั่นใจว่านี่คือกลยุทธ์พันธมิตรที่เหมาะสมมาก เพราะทั้งสองแบรนด์มีวัฒนธรรมที่สอดคล้องกัน”

นายฮาร์จ ไซร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารพันธมิตร สโมสรฟุตบอล เลสเตอร์ ซิตี้ กล่าวเสริมว่า “เรามีความยินดี อย่างมากที่มี ใต้เร็ด เอเชีย เข้ามาร่วมสนับสนุนเป็นพันธมิตรอีกหนึ่งคู่สายตาระดับโลก สำหรับเอเชียแล้ว เราได้รับความนิยมน้อยมาก โดยเฉพาะในประเทศไทย เห็นได้จากการเติบโต พันธมิตรและคู่ค้าของเราในภูมิภาคนี้ เราพร้อมที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับ ใต้เร็ด เอเชีย เพื่อช่วยส่งต่อสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อตอบแทนการลงทุนในครั้งนี้”

เกี่ยวกับ “ใต้เร็ด เอเชีย ประเทศไทย (DirectAsia Thailand)”

ใต้เร็ด เอเชีย ประเทศไทย ดำเนินงานภายใต้ 2 บริษัท เป็นตัวแทนประกันภัยดำเนินธุรกิจภายใต้การควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และเป็นบริษัทให้บริการประกันภัย

ใต้เร็ด เอเชีย ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2013 เป็นบริษัทในเครือ Direct Asia ก่อตั้งที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อปี 2010 และเป็นส่วนหนึ่งของ Hiscox ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยระดับโลก จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (LSE:HSX)

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

- ศูนย์บริการลูกค้า และ สำนักงานใหญ่ ชั้น 20 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ สาทรใต้ กรุงเทพฯ เปิดบริการทุกวัน
- โทร. 02-6277777 ให้บริการทุกวัน
- [www.DirectAsia.co.th](http://www.DirectAsia.co.th) เช็คเบี้ยประกันและรับใบเสนอราคาฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง
- Youtube Channel : DirectAsia ใต้เร็ดเอเชีย
- Facebook Page : DirectAsia.com Thailand